

# TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM

## BAN THIẾU NHI

### PHÁT THANH MĂNG NON

#### Chủ đề “ An toàn giao thông ”

Kính mời quý thầy cô giáo và các bạn đón nghe chương trình phát thanh măng non với chủ đề: “**An toàn giao thông vì chính bạn**” của Liên đội Trường THCS Ngọc Lâm.

Các bạn thân mến!

Như chúng ta đã biết, hằng năm tai nạn giao thông đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng của con người. Vậy nên tai nạn giao thông đã trở thành một vấn đề đáng báo động đối với toàn thế giới nói chung và nước ta nói riêng.

Nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn phần lớn là do :

+ Ý thức tham gia giao thông của người dân còn hạn chế, thiếu hiểu biết và không chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông (*lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, coi thường việc đội mũ bảo hiểm. . .*)

+ Sự thiếu hiểu biết về các quy định an toàn giao thông

+ Sự hạn chế về cơ sở vật chất (*chất lượng đường thấp, xe cộ không đảm bảo an toàn...*)

Một trong những nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông là sự hạn chế về hiểu biết và ý thức của người dân trong đó thanh niên là đối tượng tham gia giao thông đông nhất hiện nay, thế nên chúng ta phải có biện pháp như thế nào để ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn giao thông đang ngày một tăng cao.

Các bạn thân mến!

Là học sinh, những công dân tương lai của đất nước chúng ta phải có những suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đó là:

+ Thực hiện nghiêm chỉnh “*Văn hóa giao thông*”; xếp hàng trật tự khi ra về.

+ Tham gia học tập luật giao thông đường bộ ở trường lớp. Ngoài ra, bản thân mỗi người phải tìm hiểu, nắm vững thêm các luật lệ và quy định đảm bảo an toàn giao thông.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, không đi hàng hai, hàng ba, lạng lách, đánh võng trên đường đi, đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng quy định, không dừng xe tụ tập trên cầu, khi rẽ ngang hoặc dừng phải quan sát cẩn thận và có tín hiệu báo hiệu cho người sau biết, đi chậm và quan sát cẩn thận khi qua ngã tư...

+ Đi bộ sang đường đúng quy định, tham gia giúp đỡ người già yếu, người tàn tật và trẻ em qua đường đúng quy định.

+ Tuyên truyền luật giao thông: trao đổi với người thân trong gia đình thực hiện nghiêm chỉnh "*Văn hóa giao thông*"; tham gia các hoạt động tuyên truyền xung kích về an toàn giao thông để góp phần phổ biến luật giao thông đến tất cả mọi người, tham gia các đội thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông...

*"An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi người mỗi gia đình và toàn xã hội".*

Hãy chấp hành Luật an toàn giao thông để có cuộc sống của chúng ta ngày thêm nhiều niềm vui, mọi người hạnh phúc.

Chương trình phát thanh măng non của ban thiếu nhi liên đội trường THCS Ngọc Lâm đến đây là hết. Chúc các bạn luôn an toàn trên mọi tuyến đường và là những tuyên truyền viên tích cực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Hãy nhớ rằng: "*An toàn là bạn, tai nạn là thù*".

Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.